



BẢN TIN

THÔNG BÁO NỘI BỘ

HUYỆN ỦY YÊN DŨNG

TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11 - 2023



**ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT,
THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG**

SỐ 10
2023

- Ánh sáng Cách mạng tháng Mười Nga với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam
- Một số kết quả trong việc nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện trong thời gian qua
- Các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện hiện nay



Đ/c Tạ Quang Khải – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trao Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 05 đồng chí có thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng



Đ/c Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện trao tặng Tôn vinh các cá nhân hiến máu tiêu biểu của huyện

ÁNH SÁNG CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VỚI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Khi nghiên cứu Cách mạng tháng Mười Nga (1917), Nguyễn Ái Quốc nhận xét: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam. Người nhân mạnh: “Cách mạng tháng Mười là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác và học thuyết Lênin ở một nước lớn là Liên Xô, rộng một phần sáu thế giới. Đó là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức do giai cấp công nhân và đội tiên phong của họ là Đảng bôn-sê-vich lãnh đạo”. Người khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Từ kinh nghiệm cách mạng vô sản thế giới, Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh: Việt Nam muốn có độc lập, tự do phải đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, vì “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc,



phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hi sinh, phải thống nhất,... phải theo chủ nghĩa Mác-Khắc Tư và Lênin”. Người hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo “Cách mạng tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”.

Từ đó, Nguyễn Ái Quốc tích cực nghiên cứu, học tập, vận dụng và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, ánh sáng Cách mạng Tháng Mười, đồng thời chuẩn bị những tiền đề quan trọng cho sự ra đời của chính đảng tiên phong ở Việt Nam. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ

xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.

Qua thực tiễn phát triển của cách mạng, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam ngày càng thấm nhuần những lời dạy của V.I.Lênin và những giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm quý báu từ Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. Đó là bài học về sự cần thiết có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của mỗi nước mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc tạo sự bảo

☞ đảm chắc chắn nhất những thắng lợi của cách mạng, chỉ có khối liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo mới có thể kiên quyết và triệt để đánh đổ các thế lực phản cách mạng, giành lấy và củng cố chính quyền của nhân dân lao động, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cách mạng dân tộc, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và trên cơ sở liên minh công nông ngày càng vững mạnh, trong mỗi giai đoạn cách mạng, cần tập hợp mọi lực lượng cách mạng và tiến bộ khác thành một mặt trận rộng rãi, thực hiện thống nhất hành động dưới nhiều hình thức khác nhau để chống kẻ thù chung. Trong cuộc đấu tranh gian khổ ấy, cần phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành chính quyền và bảo vệ chính quyền. Tùy tình hình cụ thể mà quyết định những hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp, sử dụng đúng và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để giành thắng lợi cho cách mạng. Không ngừng tăng cường và củng cố nền chuyên chính vô sản và sau khi giành được chính quyền, nhiệm vụ hàng đầu của giai cấp công nhân là phải tăng cường nền chuyên chính vô sản để hoàn thành những nhiệm vụ lịch sử của cách mạng, triệt để xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

Trong cuộc đấu tranh một mất một còn, giữa một bên là

giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức với một bên là bọn đế quốc cùng bè lũ tay sai bán nước, bọn phong kiến, địa chủ và tư sản phản động; nhân dân các nước cần có tinh thần cách mạng triệt để, luôn luôn giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không sợ gian khổ hi sinh, kiên quyết đấu tranh đến cùng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít, không tách rời với cách mạng vô sản thế giới. Đúng như lời kêu gọi của V.I.Lênin “giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”.

Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, được vận dụng sáng tạo vào đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tiến lên giành được nhiều thắng lợi vĩ đại. Đó là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ hơn 80 năm của thực dân Pháp và hàng trăm năm chế độ phong kiến nhà Nguyễn, đưa lại độc lập, thống nhất cho đất nước ta; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ xã hội, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đưa Đảng ta từ chỗ hoạt động bí mật, bất hợp pháp, thành Đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng; kháng

định trong thực tiễn đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng ta vạch ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên là hoàn toàn đúng đắn, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc Việt Nam. Đồng thời chứng minh học thuyết Mác-Lênin có thể áp dụng thành công vào cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa, nếu biết cách vận dụng đúng đắn, sáng tạo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phong trào giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành được thắng lợi và nắm chính quyền trong cả nước.

Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đỉnh cao là các chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những thắng lợi về vang qua hơn 30 năm đổi mới, là minh chứng sinh động về sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và cũng là quá trình đúc rút, tổng kết những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, cũng như những kinh nghiệm từ thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Với những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc, cách mạng Việt Nam đã tiếp nối lịch sử hào hùng và mục tiêu lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại./.

NỮ CÁN BỘ TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HUYỆN YÊN DŨNG

Với ước nguyện “*Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại*”, những năm qua, có một người cán bộ đã 19 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp ấy, nghĩa cử mà đồng chí ấy gọi là “mệnh lệnh” từ trái tim, là tấm gương sáng về người tốt, việc thiện, đồng thời tạo động lực và truyền cảm hứng trong xây dựng cộng đồng nhân ái, xã hội giàu tình người. Đó là chị Vũ Thị Thom – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Nham Biền.

Những năm qua, chứng kiến trực tiếp cũng như qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị Thom biết có rất nhiều người đã được hỗ trợ, cứu giúp, giành lại cuộc sống giữa ranh giới sinh tử mong manh nhờ có những giọt máu vô giá, kịp thời của những người hiến máu tình nguyện. Do vậy, mỗi khi Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức hiến máu nhân đạo, chị đều nhiệt tình tham gia. Do có nhận thức đúng đắn về việc hiến máu khi vừa có thể cứu giúp những người bệnh cần truyền máu mà việc hiến máu theo chỉ định của bác sĩ còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bản thân. Vì vậy từ năm 2009 đến nay, chị đã hiến máu 19 lần với tổng số 4.750ml máu.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, chị



còn tích cực tham gia vận động gia đình, bạn bè cùng hiến máu. Trong gia đình chị, chồng và con chị cũng đã hiến 02 lần, nhiều người được chị vận động đã hiến từ 01 đến 05 lần; đơn vị thị trấn Nham Biền nhiều lần là địa phương có số lượng người tham gia hiến máu vượt chỉ tiêu đề ra. Chị cũng là thành viên tích cực của Hội Chữ thập đỏ thị trấn Nham Biền. Hàng năm cùng với cán bộ Hội Chữ thập đỏ thị trấn tham mưu xây dựng kế hoạch toàn dân vận động xây dựng quỹ nhân đạo, hiến máu nhân đạo, ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện, triển khai tới các chi hội ở cơ sở và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Kết quả Hội chữ thập đỏ thị trấn Nham Biền luôn đạt và

vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao về các loại quỹ và chỉ tiêu hiến máu.

Trong công tác chuyên môn, chị Vũ Thị Thom là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Thường xuyên tuyên truyền đoàn viên hội viên và Nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; kịp thời nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng ủy, UBND thị trấn. Do vậy những năm qua, thị trấn Nham Biền luôn là một trong những đơn vị đi đầu công tác mặt trận trên địa bàn huyện. Cùng với

(Xem tiếp trang 5)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY THÁNG 10/2023

* Trong lĩnh vực xây dựng Đảng

Trong tháng 10 năm 2023, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của tỉnh, của đất nước như: 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963-17/10/2023); Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), Dân vận của Đảng (15/10), Kiểm tra Đảng (16/10), Văn phòng cấp ủy (18/10); kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện 9 tháng đầu năm; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII tại các Hội nghị thông tin thời sự quý IV/2023 ở cơ sở, Tổ chức 07 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho trên 1346 lượt cán bộ, đảng viên; biên tập và phát hành bản tin Thông báo nội bộ của huyện gửi các chi bộ cơ sở làm tài liệu sinh hoạt định kỳ.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và tự phê bình theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xét kết nạp 45 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 13 đảng viên dự bị, cho ra khỏi Đảng 01 đảng viên. Tiếp nhận 8 đảng viên chuyển đến đảng bộ huyện, giới thiệu 11 đảng viên chuyển đi; tiếp nhận, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng nội bộ 44 đảng viên; quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023 cho 111 đảng viên; thành lập 01 chi bộ Doanh nghiệp ngoài Nhà nước (Chi bộ Công ty TNHH Gạch ngói Trí Yên trực thuộc Đảng bộ xã Trí Yên). Tổng số đảng viên của đảng bộ huyện tính đến ngày 15/10/2023 là 7.500 đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch năm 2023 đề ra. Tổ chức Kiểm tra 02 đảng viên, 01 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm theo Điều lệ Đảng. Giám sát chuyên đề 02 cuộc; giám sát việc kê

khai sản với 10 đảng viên. Xây dựng Kế hoạch kiểm điểm các cá nhân theo Kết luận thanh tra

số 386/KL-TTr ngày 20/7/2023 của Thanh tra tỉnh; Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận số 256-KL/TU ngày 26/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công tác dân vận quần chúng, phối hợp nắm tình hình dư luận, tư tưởng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm trong nhân dân; ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Dân vận năm 2023; đồng chí Bí thư Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị... Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền vận động người dân đồng thuận trong thực hiện giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

* Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội: Trong tháng, tổng thu ngân sách nhà nước 120.632 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn 118.603 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 (giá so sánh 2010) ước đạt 1.758,178 tỷ đồng tăng 11,62% so với cùng kỳ. Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023; Tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023...

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, phối hợp tổ chức lập quy hoạch chung thành phố Bắc Giang mở rộng đến năm 2045, trong đó bao gồm toàn bộ diện tích

huyện Yên Dũng. Đơn đốc đơn vị chủ đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng huyện, đơn vị GPMB các công trình giao thông trọng điểm của huyện.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19- CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của BTV Tỉnh ủy; đến nay trên địa bàn huyện đã xử lý dứt điểm được 1.191/1.551 trường hợp vi phạm trước thời điểm ban hành Chỉ thị 19-CT/TU, đạt tỷ lệ 76,8%. Thực hiện cấp mới, cấp đổi (đối với các trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận và các trường hợp cấp theo dự án đo đạc bản đồ địa chính) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện được 115 giấy chứng nhận, tổng diện tích 87.894,9 m². Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, khoáng sản; thường xuyên kiểm tra, đơn đốc, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tập trung trên địa bàn.

Tập trung cao chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh lây lan; quan tâm công tác khám, chữa bệnh đối với các đối tượng chính sách, đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, trẻ em dưới 6 tuổi; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ. Triển khai các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm kỷ cương, nề nếp, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định, không để bị động, bất ngờ. Ban hành kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định./.

NỮ CÁN BỘ...

(Tiếp theo trang 3)

đó, chị cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Với những thành tích trong hoạt động hiến máu tình nguyện nói riêng và các hoạt động khác nói chung, chị Vũ Thị Thơm đã được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen và giấy khen như: UBND huyện tặng nhiều giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009-2014, có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2017-2018; năm 2022 chị được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Dũng, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, chị được chủ tịch UBND tỉnh tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện, Gia đình chị được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng Gia đình hiến máu tiêu biểu; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với BTT UB TWMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và nhất là Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Khoa học, công nghệ ngày nay chưa đủ khả năng để tạo ra máu, nhưng những nghĩa cử cao đẹp của những người như chị Vũ Thị Thơm đã giúp ngành Y tế bớt đi khó khăn về máu phục vụ cấp cứu và điều trị, mang lại sự sống, niềm hy vọng, hạnh phúc cho biết bao gia đình. Chị Vũ Thị Thơm chính là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái, của trái tim sẻ chia, lan tỏa yêu thương và chị sẽ tiếp tục hành trình cuộc đời mình bền bỉ, bền bỉ “sống cống hiến” như bao năm qua chị đã làm đẹp cho xã hội./.

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG VIỆC NÂNG TỶ LỆ ĐẢNG VIÊN TRONG ĐỘI NGŨ TRƯỞNG THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRONG THỜI GIAN QUA

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có vai trò quan trọng, là người trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đảng ủy, UBND cấp xã, thị trấn giao; là người sát dân, gần dân và hiểu dân nhất. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên sẽ có điều kiện cùng chi ủy, chi bộ thảo luận, xây dựng nghị quyết, góp phần xây dựng nghị quyết sát với thực tiễn đời sống Nhân dân. Đồng thời, việc nắm chắc tinh thần, nội dung nghị quyết là yếu tố quan trọng để trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức thực hiện nghị quyết ở địa phương.

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng thôn, tổ dân phố; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị; đồng thời, công tác tuyên truyền được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị gắn với công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện chặt chẽ bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ tạo được sự đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân nên tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên được nâng lên rõ rệt.



Trưởng thôn Yên Hồng, xã Yên Lư phát biểu ý kiến tại Hội nghị Thường trực Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn huyện

Chuẩn bị các điều kiện tạo nguồn phát triển đảng viên: Đây là nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch kết nạp đảng viên, trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cấp ủy cơ sở mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn rà soát đối tượng là trưởng, phó thôn, tổ dân phố chưa là đảng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng để phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ; cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; khi có đủ điều kiện thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định kết

nạp vào Đảng. Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14 - CT/TU đến tháng 9/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo mở 08 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, với 641 học viên (từ tháng 9/2022- 12/2022: 01 lớp, với 75 học viên; năm 2022: 04 lớp, với 269 học viên; năm 2023: 03 lớp, với 297 học viên); trong đó có tổng số 24 quần chúng là trưởng thôn, tổ dân phố, 15 quần chúng là phó thôn, tổ dân phố tham gia.

Kết quả công tác phát triển đảng viên: Thời điểm từ khi ban hành Chỉ thị 14-CT/BTVTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến tháng 6/2022 (thời điểm bầu cử trưởng

(Xem tiếp trang 8)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Nhằm tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam..., Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 với nội dung và thời gian thực hiện như sau:

***Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện**

Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Thời gian: tháng 10/2023.

Xây dựng và ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Thời gian: tháng 11/2023.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện

lần thứ XXII. Thời gian: từ tháng 10/2023.

Tuyên truyền hoạt động: Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Thời gian: từ tháng 10/2023.


Phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ban hành Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian: tháng 11/2023.

Phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện xây dựng phóng sự chiếu tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Mặt trận Tổ quốc huyện. Thời gian: tháng 3 - 6/2024.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, cổ động trang trí các khẩu hiệu, băng rôn trên địa bàn huyện trước, trong và sau Đại hội đại biểu lần thứ XXII Mặt trận Tổ quốc huyện; tổ chức đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân đến chào mừng Đại hội; tổ chức mít tinh, văn nghệ chào mừng thành công Đại hội. Thời gian: tháng 4 - 6/2024.

Xây dựng và triển khai Đề án trang trí và tuyên truyền trực quan Đại hội; xây dựng ma kết, pano trang trí, triển lãm ảnh tại Đại hội... Thời gian: tháng 3 - 6/2024.

*** Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn**

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Xây dựng kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đôi với các tổ chức chính trị- xã hội huyện: Các tổ chức chính trị- xã hội huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng kế hoạch, phối hợp tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

MỘT SỐ KẾT QUẢ...

(Tiếp theo trang 8)

thôn, tổ dân phố), toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 05 đảng viên là trưởng thôn, tổ dân phố; nâng tổng số trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên từ 115/159 lên 120/159 đồng chí (đạt 75,5%); kết nạp được 04 phó trưởng thôn, tổ dân phố, nâng tỷ lệ phó thôn, tổ dân phố lên 108/159 (đạt 67,9%). Để nâng tỷ lệ trưởng, phó thôn, tổ dân phố là đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định phải đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử trưởng thôn, tổ dân phố trong kỳ bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố vào tháng 6/2022. Trên tinh thần đó, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản và đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ huyện; trong đó, chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm đến nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử bầu trưởng thôn, tổ dân phố để bầu vào cấp ủy.

Ngay sau khi chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy trong toàn Đảng bộ; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đảng ủy các xã, thị trấn chuẩn bị thực hiện tốt tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố trong toàn

huyện; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên. Do sự quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ khâu lựa chọn, hiệp thương giới thiệu người ứng cử trưởng thôn, tổ dân phố nên kết quả bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố đã đạt kết quả cao: 100% thôn, tổ dân phố đã tiến hành bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố theo đúng kế hoạch. Tính đến tháng 9/2023, số trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên trong toàn huyện: 148/159 (chiếm 93,1%); còn 11 trưởng thôn, tổ dân phố không là đảng viên; trong đó có 04 người đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng (04 người này đã có Chứng chỉ Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, dự kiến sẽ kết nạp vào Đảng trong năm 2023)..

Có thể thấy, khi trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của họ đã được nâng lên hơn trước rất nhiều. Đội ngũ trưởng thôn đã cùng các đảng viên trong chi bộ triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ IV TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG

Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương quý IV và năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung tuyên truyền trên các lĩnh vực trong quý IV/2023

1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong Quý III/2023 và 9 tháng đầu năm gắn với kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; triển khai nhiệm vụ quý IV/2023 và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Tuyên truyền nhấn mạnh, làm rõ bối cảnh với nhiều khó khăn thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. 9 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 13.467,109 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 11,55% so với cùng kỳ năm 2022. Thu hút 13 dự án đăng ký đầu tư vào địa bàn huyện, với tổng số vốn đăng ký trên 2.137,78 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 14,084 ha. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.525,65 tỷ đồng. Công tác giáo dục và đào tạo có chuyển biến, có 49 học sinh đạt HSG văn hóa cấp tỉnh, xếp thứ 5 toàn tỉnh. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương thường xuyên được quan tâm lãnh đạo...

Tiếp tục tuyên truyền làm nổi bật những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện năm 2023; Quán triệt và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, nhằm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra. Đồng thời, tiếp tục kiên định thực hiện có hiệu quả và phấn đấu đạt kết quả các mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ huyện đã đề ra...

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện

Tập trung tuyên truyền các văn bản của Trung ương như: Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...

Các văn bản của Tỉnh ủy: Công văn số 2451-CV/TU về việc tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW; Kế hoạch số 101 -KH/TU ngày 20/9/2023 về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong

☞ tình hình mới; Công văn số 2430-CV/TU ngày 12/9/2023 của tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị...

Các văn bản của HĐND - UBND tỉnh như: Công văn số 5412/UBND-NC ngày 20/9/2023 về việc một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; Công văn số 5326/UBND-NC ngày 15/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 766/CD-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “Tín dụng đen”; Công văn số 5303/UBND-NC về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh...

Các văn bản của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện như: Công văn số 982-CV/HU về việc phổ biến, quán triệt và triển khai Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 2118/UBND-VX về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963-17/10/2023); Công văn số 2077/BCĐ-TH về việc đôn đốc thực hiện chỉ tiêu vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện...

3. Tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 27 - CT/TU ngày 25/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2030: Tuyên truyền, quán triệt tạo sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, nhất là các đối tượng bị tác động; thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trên địa

bàn huyện thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15... Tuyên truyền triển khai Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 05/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 25/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030.

4. Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tiếp tục tuyên truyền về các nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Kết luận số 21- KL/TW và Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ”...

6. Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT): Tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động ứng phó với thiên tai. Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh ATTP. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác

(Xem tiếp trang 12)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUYẾT ĐỊNH 238-QĐ/TW TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỜI GIAN TỚI

Ngày 30/9/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII ban hành Quyết định 238-QĐ/TW Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Sau 03 năm triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả tích cực, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng chính trị, ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW trên địa bàn huyện thời gian qua, có lúc, có nơi hiệu quả đạt được chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện nói chung, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là rất to lớn, nặng nề đòi hỏi



Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 238-QĐ/TW

phải có sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá trên địa bàn huyện, do vậy việc triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả hơn nữa Quyết định 238-QĐ/TW là rất cần thiết.

Một là, nêu cao hơn nữa vai trò của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, tổ chức thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh

đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá, đăng ký giải quyết các vụ việc, vấn đề nổi cộm mà Nhân dân quan tâm ở lĩnh vực, ngành, địa phương quản lý hằng năm.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, phản bác

☞ các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; tăng cường công tác quản lý, kiểm duyệt, rà soát, xử lý thông tin xấu, nhạy cảm trên các trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

Ba là, đẩy mạnh hiệu quả công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nội dung trong các Chương trình phối hợp, đổi mới nội dung, hình thức phối hợp, chú trọng việc sử dụng các cách thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo phù hợp đối tượng, thời gian và tình hình thực tế, đề ra các giải pháp cụ thể, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thực hiện kịp thời việc cung cấp thông tin về kế hoạch thực hiện những dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của Nhân dân và dự báo các vấn đề gây bức xúc.

Bốn là, theo dõi, nắm vững diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn và định hướng kịp thời dư luận xã hội; phát hiện nhanh những vấn đề mới nảy sinh. Chủ động dự báo trước những xu hướng, diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về việc thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW trên địa bàn huyện gắn với thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/HU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ huyện giai đoạn 2021-2025. Phát động, triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW.../.

HƯỚNG DẪN...

(Tiếp theo trang 10)

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới...

7. Tuyên truyền biển đảo và công tác thông tin đối ngoại: Tiếp tục tuyên truyền, nhấn mạnh các quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với vấn đề biển Đông, đó là: Kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc; Bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thông tin, tuyên truyền tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, những dấu ấn trong quan hệ hữu nghị, ngoại giao với các nước gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của tỉnh, huyện và đất nước trong quý.

8. Tuyên truyền, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2023: Tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM), hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Các cơ quan khối tuyên truyền huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, kết quả nổi bật của các địa phương để nhân rộng trong toàn tỉnh. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện tăng cường tuyên truyền đến các cấp hội và hội viên để nâng cao nhận thức trong việc tham gia thực hiện xây dựng NTM; tăng cường công tác giám sát, phản biện và thực hiện hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM.../.

CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆN NAY

Thời gian qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, làm thiệt hại một số diện tích rừng; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy rừng là do bất cẩn của người dân trong việc sử dụng lửa đốt dọn vườn bãi, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, trồng cây xanh phân tán, thả hương, đốt vàng mã, tảo mộ và có ý gây cháy rừng với động cơ xấu. Đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 01 vụ cháy rừng, tuyên án sơ thẩm đối với 02 bị cáo là 7 năm 1 tháng tù giam, 01 bị cáo là 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; xử phạt hành chính 03 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 16,5 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc trồng lại rừng; các vụ cháy rừng còn lại hiện đang được cơ quan chức năng huyện và chính quyền địa phương tập trung khẩn trương điều tra, xác minh củng cố hồ sơ làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tình hình cháy rừng trong 5 năm trở lại đây và tần suất xuất hiện các vụ cháy, thời gian cao điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện được xác định từ tháng 10 năm trước đến tháng 5



Đ/c Lê Hồng Hải- Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

năm sau (8 tháng mùa khô). Đây là thời gian có độ ẩm không khí xuống thấp, thời tiết khô, hạn, nắng nóng kéo dài, rất dễ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, trong các tháng mùa mưa, khi thời tiết có nắng, nóng từ 3-5 ngày liên tục thì nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn rất cao, nhất là trên địa bàn các xã Yên Lư, Nội Hoàng, Tiên Phong, Tân Liễu và thị trấn Nham Biền. Thời điểm dễ xảy ra cháy rừng trong ngày thường từ 11 giờ đến 19 giờ hằng ngày.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, nắng nóng gay gắt kéo dài; cùng với vật liệu cháy chủ yếu là cây Ràng ràng rất dày, rậm, khô nỏ được tích tụ nhiều năm, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Để từng bước đẩy lùi nạn cháy rừng trên địa

bàn; đồng thời giảm thiểu số vụ và diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng gây ra. Kiểm lâm huyện Yên Dũng khuyến cáo đến cán bộ, nhân dân và chủ rừng trên địa bàn thực hiện tốt một số biện pháp cấp bách PCCCR như sau:

1. Khi đốt nương, rẫy, vườn bãi, đồng ruộng; đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, trồng cây xanh phân tán; đốt hiện trường sau khai thác và làm giảm vật liệu cháy; thả hương, đốt vàng mã, tảo mộ ở trong rừng, ven rừng,... người sử dụng lửa phải thông báo với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn để đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCCR. Trong khi đốt phải bố trí

(Xem tiếp trang 15)

CẢNH BÁO PHƯƠNG THỨC VÀ CÁCH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận, giải quyết 32 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền thiệt hại trên 92 tỷ đồng, riêng huyện Yên Dũng thiệt hại trên 03 tỷ đồng. Do đây là loại tội phạm mới phát sinh trong một vài năm trở lại đây, với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phạm vi hoạt động rộng, xuyên quốc gia... đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh.

Có nhiều hình thức lừa đảo được thực hiện trên địa bàn huyện thời gian vừa qua, trong đó nổi lên là một số thủ đoạn sau: (1) Giả danh nhân viên nhà mạng, ngân hàng, điện lực... gọi điện cho bị hại với các nội dung liên quan đến tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng viễn thông hay việc sử dụng điện... từ đó đối tượng chiếm đoạt tiền của nạn nhân; (2) Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án rửa tiền, buôn bán ma túy do hành vi phạm tội mà có hoặc bị xử phạt nguội vi phạm giao



Công an xã Cảnh Thụy kịp thời ngăn chặn lừa đảo 285 triệu đồng trên không gian mạng

thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý... nếu không, sẽ bị Cơ quan điều tra bắt, tạm giam. Do lo sợ, người dân chuyển tiền vào tài khoản mà đối tượng; (3) Tuyển cộng tác viên làm việc Online; (4) Cho vay Online với lãi suất thấp; (5) Đầu tư tài chính Online (chứng khoán, tiền ảo...); (6) Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo; (7) Giả mạo tài khoản mạng xã hội để lừa đảo; ngoài ra còn một số thủ đoạn lừa đảo khác như: thông báo trúng thưởng tiền, tài sản có giá trị lớn; gửi tin nhắn SMS giả mạo của Ngân hàng để lừa khách hàng truy cập

vào đường link giả; các đối tượng lừa đảo cố ý “chuyển nhầm” một khoản tiền đến tài khoản ngân hàng, sau đó chúng yêu cầu người dùng trả lại số tiền kia như một khoản vay cùng với khoản lãi suất rất cao, nếu không trả, các đối tượng sẽ nhấn tin đe dọa, gây phiền hà, ghép hình ảnh bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, làm mất uy tín và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bị hại và người thân.

Để không bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, việc phòng ngừa là giải pháp hữu hiệu nhất, cụ thể như sau:

Thứ nhất, mỗi người dân hãy luôn cảnh giác, bao gồm: ☞

Cảnh giác với các cuộc điện thoại từ số máy lạ, đặc biệt là các số máy có đầu số nước ngoài thường có 11 số; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, CMND, CCCD, giấy tờ tùy thân khác... cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì; không truy cập vào các đường link gắn kèm trong nội dung tin nhắn lạ; không thực hiện thao tác trên điện thoại theo các cú pháp được hướng dẫn bởi người lạ; không chuyển tiền cho người lạ quen biết trên mạng. Với người quen nhờ chuyển tiền, cần gọi điện thoại xác nhận nếu người nhận không nghe máy hoặc viện lý do không tiện nói chuyện thì kiên quyết không chuyển khoản để tránh trường hợp người thân, bạn bè bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội; cảnh giác với những thông tin tuyển dụng, kiếm tiền qua mạng, đầu tư các sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối...; khi tài khoản bỗng dưng nhận được một khoản tiền “chuyển nhầm” thì không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Đồng thời, liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết.

Thứ hai, cần bảo vệ các tài khoản của mình an toàn, trong đó mật khẩu các tài khoản cá nhân, tài khoản mạng xã hội phải có chữ hoa, chữ thường, các ký tự đặc biệt và số; không dùng chung mật khẩu cho tất cả các tài khoản; không dùng thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân...) để đặt mật khẩu; định kỳ thay đổi mật khẩu; xác thực tài khoản 2 bước (liên kết với số điện thoại hoặc tài khoản email đã được xác thực 2 bước)/.

Khi phát hiện thông tin về tội phạm, người dân liên hệ đến số điện thoại 02043870274 hoặc Trang thông tin điện tử Zalo OA Công an huyện Yên Dũng để được hướng dẫn./.

CÁC BIỆN PHÁP...

(Tiếp theo trang 13)

người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan vào rừng; sau khi đốt xong phải dập tắt hết tàn lửa và bố trí người trực cháy lại tại hiện trường từ 1-2 giờ mới được ra về. Nghiêm cấm mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong rừng và ven rừng, như: việc đốt dọn vườn bãi, hiện trường trồng rừng, trồng cây xanh phân tán, việc thấp hương, đốt vàng mã, tảo mộ,... vào những ngày có dự báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm), cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

2. Sử dụng lửa ở trong rừng, ven rừng phải đảm bảo bảo tuyệt đối các điều kiện an toàn về PCCCR.

3. Nếu phát hiện cháy rừng phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung quanh và chính quyền địa phương hoặc cơ quan Kiểm lâm, Công an,...nơi gần nhất; đồng thời phải tìm mọi biện pháp để ngăn chặn cháy lan và dập cháy. Chấp hành nghiêm lệnh huy động chữa cháy và mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy rừng.

4. Báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an, Kiểm lâm nơi gần nhất khi phát hiện có người với biểu hiện nghi vấn đi trên đường băng, lối mòn vào rừng trong những giờ cao điểm (buổi trưa, chiều tối), thời điểm trước, sau khi xảy ra vụ cháy rừng.

5. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ và giữ nguyên hiện trường vụ cháy, không khai thác tận thu, vận chuyển lâm sản trên diện tích rừng sau cháy khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

6. Không mua, bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng trái phép; không tự ý chuyển đổi đất rừng sang trồng cây ngắn ngày, cây ăn quả; không đưa máy móc, phương tiện vào rừng để san gạt, đào bới, làm đường, chặt cây mở lối đi trái phép, lấn chiếm đất rừng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Thực hiện tốt những biện pháp trên sẽ góp phần đảm bảo có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện./.

NHẬN DIỆN VÀ CẢNH GIÁC VỀ SỰ XUẤT HIỆN TRỞ LẠI CỦA HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ

Thời gian gần đây, Hội thánh Đức Chúa trời mẹ (HTĐCTM) tiếp tục hoạt động trở lại ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc, phẫn nộ trong Nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục. Cũng như một số địa phương khác của tỉnh, trên địa bàn huyện cũng đã phát hiện dấu hiệu hoạt động của HTĐCTM.

HTĐCTM (tên chính thức và đầy đủ là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới”) do Ahn Sahng-hong (1918-1985) sáng lập năm 1964 tại Hàn Quốc, hiện do bà Jang Gil Ja (“Đức Chúa Trời Mẹ”) điều hành.

HTĐCTM là một hiện tượng tôn giáo gắn với vấn đề tín ngưỡng, giáo lý trong đạo Tin Lành nhưng có nhiều điểm khác so với các hệ phái Tin Lành được Nhà nước công nhận, mang tính tà giáo. Đối chiếu quy định hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam cho thấy, tổ chức HTĐCTM không có giáo lý, giáo luật, cơ cấu tổ chức



Ảnh minh họa

riêng, có mục đích hoạt động chính là vụ lợi, trái pháp luật nên không đủ điều kiện để được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.

Hoạt động của HTĐCTM tại một số địa phương thời gian vừa qua cho thấy tổ chức này đã vi phạm nghiêm trọng các điều cấm quy định tại Điều 5, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 với các nội dung như: ép buộc, mua chuộc người khác; xâm phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cản trở việc

thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi... Những gì HTĐCTM tuyên truyền là hoàn toàn trái ngược với thuần phong mỹ tục cũng như những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa của người Việt; không được pháp luật Việt Nam cho phép; hoạt động với các biến thể dị thường núp dưới nhiều danh nghĩa (nhất là danh nghĩa từ thiện, mở các lớp hướng thiện); những kẻ cầm đầu hầu hết là những người không bình thường, có quá khứ bất hảo (cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút...); mục đích chính là vụ lợi.

(Xem tiếp trang 23)

TIN TRONG HUYỆN

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

UBNĐ huyện vừa ban hành Quyết định số 4014/QĐ-UBND về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Dũng. Trong phạm vi Công tác theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Dũng. Chỉ số CCHC của UBND cấp xã được xác định trên 07 lĩnh vực đánh giá, 35 tiêu chí và 56 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100, trong đó, điểm tự đánh giá, thẩm định là 75/100 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 25/100. Các cơ quan, địa phương truy cập vào Phần mềm đánh giá Chỉ số CCHC tại địa chỉ <http://parindex.bacgiang.gov.vn>, tiến hành tự đánh giá, đính tài liệu kiểm chứng và báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, địa phương. Kết quả tự đánh giá được tự động chuyển đến các thành viên Hội đồng thẩm định của huyện để tiến hành thẩm định.../.

YÊN DŨNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

Ngày 12/10/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Yên Dũng tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Đến dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo, ủy viên UBKT nghỉ

hưu tại UBKT Huyện ủy; lãnh đạo, ủy viên, chuyên viên UBKT Huyện ủy; các đồng chí đã công tác tại UBKT Huyện ủy hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện. Tại đây, đồng chí Luyện Huy Lịch - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Nhân dịp này, 07 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG QUÝ III/2023

Theo báo cáo của UBND huyện, trong quý III/2023 huyện đã tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý được 1.800 m³ rác tồn ven khu, cụm công nghiệp, ven đường tỉnh lộ, Quốc lộ. Toàn huyện đã bố trí 04 khu xử lý tập trung, trong đó 01 khu hiện đang tiếp nhận và xử lý rác tập trung bằng lò đốt công nghệ cho 15 xã, thị trấn; 03 khu xử lý tập trung bằng lò đốt công nghệ của 03 xã Cảnh Thụy, Lãng Sơn và thị trấn Tân An; Khu xử lý rác thải tập trung thị trấn Nham Biền, trung bình mỗi tháng lò đốt tiếp nhận, phân loại, xử lý được khoảng 1.700 tấn (90%) rác thải của 15 xã, thị trấn chuyển về, do lượng rác phát sinh nhiều, trong tháng khu lò đốt rác tập trung đã tiếp nhận 1.780 -1.800 tấn, trong khi lò đốt chỉ phân loại, xử lý được khoảng 1.700 tấn rác nên còn tồn một lượng lớn rác chưa được xử lý đang tập kết trên bãi.../.





TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢN TRIỆT ĐẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHIẾN SĨ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CHẤP HÀNH NGHIÊM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

UBND huyện vừa ban hành Công văn về việc tăng cường tuyên truyền, quản triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị quán triệt, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của ngành, đơn vị mình ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT; gương mẫu, đi đầu trong chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; nghiêm cấm việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia; không can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của đơn vị vi phạm nội dung cam kết, vi phạm trật tự, an toàn giao thông.../.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ ĐÔNG NĂM 2023

Theo Kế hoạch của UBND huyện, tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông năm 2023 trên địa bàn huyện là 1.670 ha; trong đó bao gồm một số cây trồng chính: Cây lạc: Diện tích: 15 ha, năng suất: 19,5 tạ/ha,

sản lượng: 29,3 tấn; Cây ngô: Diện tích: 110 ha, năng suất: 38,7 tạ/ha, sản lượng: 425,7 tấn; rau các loại: diện tích 665 ha, năng suất 127,8 tạ/ha, sản lượng 8.498,7 tấn; cây Khoai tây: diện tích 820 ha, năng suất 141,5 tạ/ha, sản lượng 11.603 tấn, trong đó diện tích khoai tây chế biến 140ha; cây khoai lang: diện tích 60 ha./.

NHÂN RỘNG GIỐNG LÚA TĐ 25 TRÊN ĐỒNG ĐẤT YÊN DŨNG

Nhằm đưa các giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao, bổ sung vào cơ cấu giống lúa của huyện từ năm 2020, Công ty CP Giống cây trồng Thủ Đô, HTX Sao Thần Nông, phối hợp với Phòng Kinh tế huyện, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố Bắc Giang xây dựng nhiều mô hình sản xuất giống lúa TĐ 25 trên địa bàn huyện. Riêng vụ mùa năm 2023, diện tích gieo trồng tại huyện Yên Dũng khoảng 300 ha, trong đó tập trung chủ yếu tại xã Xuân Phú. Từ thành công của mô hình giống lúa mới năng suất chất lượng cao TĐ25 này. Các cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện tiếp tục phối hợp tổ chức trình diễn mô hình trên các chân đất khác nhau để khẳng định rõ nét hơn về tiềm năng, năng suất, khả năng chống chịu và tính thích ứng của giống để có cơ sở đưa vào cơ cấu giống lúa đại trà trong thời gian tới, góp phần tăng sản lượng trong sản xuất nông nghiệp./.

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM VÀ CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ BẮC LẦN THỨ I

Tối 8/10/2023, tại Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963 - 17/10/2023). Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Lê Hoài Trung - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư. Tại Lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang phấn khởi đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội. Lễ kỷ niệm diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Bắc Giang nhớ mãi ơn Người" với 3 chương: "Tự hào khắc ghi lời Bác," "Bắc Giang báo công dâng Người," "Hồ Chí Minh ánh dương dẫn lối". Lễ kỷ niệm khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật với thời lượng 15 phút./.

BÍ THƯ TỈNH ỦY DƯƠNG VĂN THÁI TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI VỚI CỬ TRI CÁN BỘ, HỘI VIÊN PHỤ NỮ

Ngày 11/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc, đối thoại với cử tri là cán bộ, hội viên phụ nữ theo chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội". Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cán bộ, hội viên phụ nữ đã kiến

nghị 28 nội dung kiến nghị ở các nhóm vấn đề gồm: Chế độ, chính sách và việc bảo đảm tỷ lệ nữ trong công tác cán bộ; pháp luật về bình đẳng giới, lao động và việc làm... Các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên phụ nữ đã được đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh trao đổi, giải đáp và làm rõ. Đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được chuyển đến Quốc hội, các Bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết và tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới./.

THẨM ĐỊNH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023 TẠI HUYỆN YÊN DŨNG

Ngày 17/10/2023, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh đã tổ chức thẩm định thực tế kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với xã Lãng Sơn, xã NTM nâng cao đối với xã Đồng Việt và xã Lão Hộ. Qua kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các xã trong triển khai thực hiện chương trình. Đồng thời trong quá trình kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí, các thành viên trong đoàn trực tiếp góp ý, đề xuất thêm một số nội dung đề nghị các địa phương cần khắc phục. Đây sẽ là cơ sở để đoàn hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét, công nhận xã Đồng Việt, xã Lão Hộ đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Lãng Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023./.

KỶ HỌP THỨ 13 HĐND TỈNH BẮC GIANG KHÓA XIX (KỶ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Ngày 19/10/2023, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề). Với sự thống nhất cao, 100% các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua với 4 dự thảo Nghị quyết gồm: Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng

phòng hộ, rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Quy hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000; Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Yên, tỉnh Bắc Giang, (tỷ lệ 1/2000). Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XIX bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín./.

BẮC GIANG HOÀN THÀNH XUẤT SẮC DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2023

Ngày 18/10/2023, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Giang năm 2023 tổ chức tổng kết diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Sau gần 3 ngày đêm thực hành diễn tập, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành đúng nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Nhân dịp này, 27 tập thể và 27 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT tỉnh Bắc Giang năm 2023./.

BẮC GIANG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG CAO ĐIỂM VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2024

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm vận động Nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế năm 2024 (Tháng cao điểm). Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và phân đầu thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị và mọi người dân trong việc duy trì, phát triển bền vững số người

tham gia BHYT. Phần đầu năm 2024 có trên 99% dân số của tỉnh có thẻ BHYT. Nội dung thông tin truyền thông gồm: Truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản về BHYT. Thời gian thực hiện Tháng cao điểm từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023./.

TIẾP TỤC CHẤM CHỈNH, TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 5977/UBND-NC về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện số 968/CD-TTg, Công điện số 280/CD-TTg, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức (CBCC) cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh.../.

THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG TỪ NGÀY 16/10/2023

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có Thông báo số: 465/TB-UBND về giờ làm việc mùa đông. Theo đó thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2024) của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút; Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút./.

HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

1- Hỏi: Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 về chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Vậy, việc chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên có được thực hiện “cách cấp” không?

Trả lời: Tại Điều 1, Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 16/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp quy định: “*Quy định này quy định về trách nhiệm chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới (trước hết là cấp dưới trực tiếp) thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng*”.

Trường hợp câu hỏi nêu, việc chỉ đạo chủ yếu thực hiện đối với cấp dưới trực tiếp; tuy nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xét thấy cần thiết và theo thẩm quyền, Ủy ban kiểm tra cấp trên có thể chỉ đạo “cách cấp” đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới và thông báo cho Ủy ban kiểm tra cấp dưới trực tiếp biết để phối hợp thực hiện.

2- Hỏi: Chi bộ thôn A có việc gây băn khoăn cho đảng viên như sau: Ủy ban kiểm tra đảng ủy xã kiểm tra dấu

hiệu vi phạm đối với đồng chí phó bí thư chi bộ. Quyết định kiểm tra ghi: “Căn cứ Điều 32 Điều lệ Đảng, Ủy ban kiểm tra đảng ủy kiểm tra đảng viên theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với đồng chí phó bí thư chi bộ”. Một số ý kiến cho rằng quyết định kiểm tra của Ủy ban kiểm tra đảng ủy ghi như vậy là đúng, nhưng cũng có ý kiến còn băn khoăn ghi như vậy có đúng không?

Trả lời:

Một trong những nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp được nêu tại khoản 1 Điều 32 của Điều lệ Đảng là:

“1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên”.

Như vậy, quyết định kiểm tra của Ủy ban kiểm tra đảng ủy ghi như trên là đúng về nội dung nhưng thiếu cụ thể, chưa đúng thể thức văn bản về mẫu quyết định kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã được ban hành: “Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với...(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)”./.

Từ ngày 20/11/2023 giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp

Đây là nội dung của Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Theo Quyết định:

Đối tượng được giảm tiền thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Mức giảm tiền thuê đất

(i) Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

(ii) Mức giảm tiền thuê đất trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì

mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm các giấy tờ sau đây:

(i) Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định.

(ii) Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

(i) Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2024.

(ii) Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

(iii) Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

(iv) Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023./.

NHẬN DIỆN VÀ CẢNH GIÁC...

(Tiếp theo trang 16)

Hoạt động của HTĐCTM hiện có nhiều vi phạm như: sinh hoạt tôn giáo tập trung khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận và cho phép; truyền đạo không đúng đối tượng (tập trung vào học sinh, sinh viên); tài liệu tuyên truyền là những văn hóa phẩm không rõ nguồn gốc; ảnh hưởng đến truyền thống, phong tục tập quán, đạo đức gia đình, xã hội (như xúi giục, kích động người theo ứng xử không hiếu thảo với cha mẹ, đập phá bàn thờ tổ tiên, tuyên truyền người thân trong gia đình là ma quỷ)... Thậm chí, hoạt động của HTĐCTM trong thời gian vừa qua tại một số địa phương đã gây chia rẽ, kích động gây mâu thuẫn giữa những người theo và không theo tín ngưỡng, tôn giáo và có dấu hiệu trục lợi cá nhân, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân ở một số địa bàn, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện, thống nhất nhận thức và triển khai một số công tác đối với HTĐCTM, ngày 28/9/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 2170/UBND-NC về việc một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ về phương diện tổ chức đối với HTĐCTM trên địa bàn huyện (giải tán, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới; không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khoá...); đồng thời xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật (bao gồm cả hành vi trên không gian mạng)/.

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11/2023

1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện.

2. Tiếp tục tuyên truyền kết quả hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội huyện tháng 10/2023.

4. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Tuyên truyền về các hoạt động đối nội và đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

7. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm:

- Kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng.

- Tuyên truyền kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2023).

- Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

- Tuyên truyền, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

- Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo” (20/11/1958 - 20/11/2023), kỷ niệm 41

năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

- Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2023).

8. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- *Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917- 07/11/2023)!*

- *Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt!*

- *Nhiệt liệt chào mừng 65 năm ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo” (20/11/1958 - 20/11/2023), 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!*

- *Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật!*

- *Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!*

- *Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!*

- *Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!*

- *Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!*

- *Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!*

- *Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!*

- *Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!*

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Tạ Quang Khải

Phó Bí thư TT Huyện ủy

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG

Dương Văn Đức

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP

Ban Biên tập

Bản tin "Thông báo nội bộ"
Huyện ủy Yên Dũng

KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

Thanh Lâm

Nguồn tài liệu:
Huyện ủy, HĐND – UBND,
các phòng, ban, cơ quan
trực thuộc huyện và các CTV.

TRONG SỐ NÀY

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

■ Ánh sáng cách mạng tháng Mười Nga với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

■ Nữ cán bộ tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện huyện Yên Dũng

■ Kết quả công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 10/2023

■ Một số kết quả trong việc nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện trong thời gian qua

■ Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

■ Hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội quý IV trên địa bàn huyện Yên Dũng

■ Một số giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 238-QĐ/TW trên địa bàn huyện thời gian tới

■ Các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện hiện nay

■ Cảnh báo phương thức và cách phòng ngừa tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng

■ Nhận diện và cảnh giác về sự xuất hiện trở lại của Hội Thánh đức chúa trời mẹ

TIN TRONG HUYỆN

TIN TRONG TỈNH

HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

CHÍNH SÁCH MỚI

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11/2023

In 520 bản, khổ 19 x 27cm. Bản tin xuất bản hàng tháng. **Chế bản và in tại Nhà in Báo Bắc Giang, địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 0204.3526656. Giấy phép xuất bản số 03/GP-XBBT do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Giang cấp ngày 03 tháng 01 năm 2023.**



Đ/c Vũ Văn Thùy - Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện cùng các đồng chí LĐLĐ tỉnh, huyện tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự Ngày hội văn hoá công nhân viên chức lao động huyện Yên Dũng năm 2023



Đ/c Nguyễn Hữu Hưng – Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì Hội nghị kiểm điểm tiến độ và kết quả vận động người tham gia BHXH tự nguyện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2023